



# สำเนาคู่มือฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบ้านต๋อม โทรศัพท์ ๐๔๓ ๒๕๕๑๙๗

ที่ พิเศษ/๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง มอบนโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เรียน ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน

พร้อมนี้ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านต๋อม ขอประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลเมืองบ้านต๋อม โดยเทศบาลเมืองบ้านต๋อมจะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด ทั้งในก่อน/ขณะ/หลังการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรและปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่ตำแหน่งของหน้าที่หาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่รับกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด

ทั้งนี้ ขอให้ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคนปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อย่างเคร่งครัด และขอให้รายงานผลการดำเนินการตามประกาศฯ เป็นประจำทุกเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไปโดยให้รายงานไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ดังนี้

- ๑.๑ รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- ๑.๒ รายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ) 

(นางจิตติรัตน์ อุดมวรรณ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านต๋อม

กตทกส  
25/1/67

กตทก  
25/1/67

กตท  
25/1/66

กตท (11คน อุดมวรรณ)  
25/1/67

กตท / รับทราบ  
25 ๑.๑.๖๗

กองคลัง  
25-1-67

(นายธรรมศักดิ์ นกพุดตา)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านท่อม  
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่  
(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นางฐิติรัตน์ อุดมวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านท่อม ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเทศบาลเมืองบ้านท่อม ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านท่อมทุกคนว่า เทศบาลเมืองบ้านท่อมเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรและปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่ตำแหน่งของหน้าที่หาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่รับกระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและให้คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในสังกัดทุกคน ถือปฏิบัติตามนโยบายโดยเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางฐิติรัตน์ อุดมวรรณ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านท่อม